

ประกาศยกเลิกการให้บริการเช็คภายใต้ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

ตามประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้บรรลุข้อตกลงในการโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) ให้แก่ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ครอบคลุมถึงธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ธุรกิจแบงก์แอสเซทส์ และเงินฝากสำหรับบุคคลและรายย่อยของธนาคาร

เพื่อเป็นการจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่านลูกค้า ธนาคาร ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การโอนธุรกิจรายย่อยดังกล่าวจะมีผลกระทบกับการส่งจ่ายเช็คจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และบัญชีสินเชื่อบางประเภทที่ใช้เช็คในการเบิกถอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ได้แก่ บัญชีเงินเบิกเกินบัญชี บัญชี Mortgage OD และ/หรือ บัญชี Mortgage One ดังนี้

- (1) เช็คที่ส่งจ่ายจากบัญชีที่มีอยู่กับธนาคาร หากมีการนำเช็คดังกล่าวมาขึ้นเงินหรือเรียกเก็บมายังธนาคารนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เช็ดังกล่าวจะได้รับการปฏิเสธการชำระเงินจากธนาคาร
- (2) เช็คที่เข้าข่ายถูกปฏิเสธการชำระเงินในกรณีตาม (1) ข้างต้น จะรวมถึงเช็คที่ลงวันที่ทั้งก่อนและหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เช่น เช็คลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 หรือ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 แล้ว หากมีการนำเช็คดังกล่าวมาขึ้นเงินหรือเรียกเก็บมายังธนาคาร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 (หรือภายหลังจากนั้น) เช็ดังกล่าวก็จะได้รับการปฏิเสธการชำระเงินจากธนาคาร

ดังนั้น ธนาคาร จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านลูกค้าในการงดส่งจ่ายเช็คล่วงหน้าซึ่งลงวันที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เช็คของท่านถูกปฏิเสธการชำระเงินจากธนาคาร และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพิ่มเติมสำหรับการใช้เช็คและบัญชีของท่าน (ถ้ามี) ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน 1 ปี และมียอดบัญชีคงเหลือเป็นศูนย์ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีเงินฝากของท่านโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ธนาคาร ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจธนาคาร ด้วยดีเสมอมา และขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในช่วงการถ่ายโอนธุรกิจในครั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสาขาของธนาคาร ที่ท่านสะดวก หรือศูนย์บริการธนาคารทางโทรศัพท์ หมายเลข 1595